

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

The Association of Chartered Certified Accountants หรือ ACCA เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับสากลจากประเทศอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการอบรม สัมมนา การทดสอบ ร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานราชการ และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ของนักบัญชีทั่วโลก ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีและผู้ช่วยผู้ทำบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร The Foundation Certificate in Technical Accounting หรือ หลักสูตร FCTA เป็นหลักสูตรเบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านบัญชี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ และต้องเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการทำบัญชีหรือมีคุณสมบัติด้านการบัญชี ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

2. หลักสูตร The Certified Accounting Technician หรือ หลักสูตร CAT เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะต้องผ่านหลักสูตร FCTA และต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งสามารถแจ้งข้อมูลประสบการณ์การทำงาน ได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจบหลักสูตร

ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิปับตรับรองคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามระดับมาตรฐานของ кемบริดจ์ ESOL (English for Speaker of Others Languages) เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตร CAT สามารถทำงานด้านบัญชีในประเทศที่เป็นเครือข่ายจักรภพอังกฤษ และหากศึกษาต่อในหลักสูตร ACCA Professional Qualification สามารถใช้วุฒิดังกล่าวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บรู๊ค (Oxford Brookes University) ในประเทศอังกฤษได้อีกด้วย (สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553 : ออนไลน์)

ปัจจุบันผู้ทำบัญชีนอกจากจะต้องเข้ารับการอบรมทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 แล้ว ผู้ทำบัญชีควรจะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองรับรู้ถึงข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชี ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง ผู้ทำบัญชีต้องปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้ผู้ทำบัญชีอาจใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการเข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรือเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากสถาบันจัดอบรมวิชาชีพบัญชี หรือจากการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี อย่างเช่น หลักสูตร FCTA และ หลักสูตร CAT ที่เกิดจากความร่วมมือของสภาวิชาชีพ กับ ACCA เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้ทำบัญชีได้พัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วย

ในเขตภาคเหนือ นั้น จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทุกด้านของภาคเหนือและของภาคเหนือตอนบนมีสัดส่วนการผลิตประมาณร้อยละ 15.3 ของผลิตภัณฑ์ภาค มีจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์สูงสุดเป็นอันดับสี่ของประเทศ เงินฝากและสินเชื่อมีสัดส่วนสูงประมาณ 1 ใน 3 ของเงินฝากและสินเชื่อทั้งภาคเหนือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553 : ออนไลน์) ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนดำเนินธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ จากสัดส่วนจำนวนนิติบุคคลภาคเหนือจำนวนทั้งสิ้น 32,995 ราย จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนนิติบุคคลจำนวน 12,382 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.53 ของจำนวนนิติบุคคลภาคเหนือ (สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2553 : ออนไลน์) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจต้องการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตรของ ACCA ในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตรของ ACCA ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาประโยชน์และข้อจำกัดในการศึกษาหลักสูตรของ ACCA ในประเทศไทยจากมุมมองของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตรของ ACCA ในประเทศไทย

2. ทำให้ทราบประโยชน์และข้อจำกัดในการศึกษาหลักสูตรของ ACCA ในประเทศไทย จากมุมมองของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่
3. สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีต่อไป

นิยามศัพท์

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตรของ ACCA ในประเทศไทย

ผู้ทำบัญชี หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม ที่ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่

เอซีซีเอ หรือ ACCA หมายถึง The Association of Chartered Certified Accountants ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับสากลจากประเทศอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการอบรม สัมมนา การทดสอบ โดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ของนักบัญชีทั่วโลก

หลักสูตร FCTA หมายถึง หลักสูตร The Foundation Certificate in Technical Accounting ของ ACCA เป็นหลักสูตรเบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านบัญชี

หลักสูตร CAT หมายถึง หลักสูตร The Certified Accounting Technician ของ ACCA เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรของเอซีซีเอในประเทศไทย หมายถึง หลักสูตร FCTA และหลักสูตร CAT ของ ACCA ซึ่งได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีและผู้ช่วยผู้ทำบัญชี